



ประกาศโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี

เรื่อง นโยบายการดำเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี

ด้วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี เป็นสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ซึ่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้กำหนดมาตรฐานระบบบริการสุขภาพตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐานซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล โดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้สถานพยาบาล ได้พัฒนางานบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้รับบริการและประชาชนมีความมั่นใจว่าหากเข้ารับบริการยังสถานพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ จะได้รับความสะดวกสบายจากการรับบริการ ภายใต้สถานที่ที่สะอาดเป็นระเบียบ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณสุขที่ครบครัน มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับการตรวจรักษาด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ระบบงานด้านวิศวกรรมและความปลอดภัยของข้อมูล ที่เพียงพอ พร้อมใช้ มีประสิทธิภาพ ถูกต้องแม่นยำ เชื่อถือได้ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี จึงขอประกาศนโยบายการดำเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ๙ ด้าน ดังต่อไปนี้

๑. ด้านการบริหารจัดการ เน้นการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับประชาชน ผู้รับบริการ ภายใต้การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพของสถานพยาบาล

๒. ด้านการบริการสุขภาพ ดำเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐานซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

๓. ด้านเกณฑ์การประเมินด้านอาคาร สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ดำเนินการตามข้อกำหนด ข้อเสนอแนะ แนวทางปฏิบัติ และมาตรฐานงานด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรมในโรงพยาบาล การประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อออกแบบ พัฒนาป้องกัน ปรับปรุง และการแก้ไขงานด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรมในโรงพยาบาลให้เกิดความปลอดภัยภายในและภายนอกโรงพยาบาล

๔. ด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามข้อกำหนด ข้อเสนอแนะ แนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล การประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการออกแบบ พัฒนา ป้องกัน และปรับปรุงแก้ไขสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลให้เกิดความปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกโรงพยาบาล

๕. ด้านความปลอดภัย ดำเนินการตามข้อกำหนด ข้อเสนอแนะ แนวทางปฏิบัติ ในการกระทำหรือสภาพการทำงานซึ่งต้องปราศจากเหตุ อันจะทำให้เกิดการประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือความเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องมาจากการทำงานหรือเกี่ยวกับการทำงานในโรงพยาบาลให้เกิดความปลอดภัยแก่บุคลากรและผู้รับบริการ

๖. ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ดำเนินการตามข้อกำหนด
ข้อแนะนำ แนวทางปฏิบัติด้านเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล ตั้งแต่วิธีการเลือก การใช้ การดูแลชิ้นส่วนหรือ
กลไกตามระยะเวลาการใช้งาน ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมใช้งาน และปลอดภัย มีการบำรุงรักษาเครื่องมือ
แพทย์ที่ใช้ในโรงพยาบาล ตลอดจนการยกเลิกการใช้งาน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าโรงพยาบาลมีเครื่องมือแพทย์
และอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมใช้งาน ปลอดภัย และเชื่อถือได้

๗. ด้านระบบสนับสนุนบริการที่สำคัญ เป็นระบบงานด้านวิศวกรรมที่ให้การสนับสนุนงาน
การรักษาพยาบาลของสถานพยาบาล ให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการตรวจสอบ บำรุงรักษา
เป็นระยะๆ ให้ความพร้อมใช้ตลอดเวลา และมีระบบสำรองที่เพียงพอ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ
ทางการแพทย์ ได้แก่ ระบบเรียกพยาบาล ระบบวิทยุคมนาคม ระบบโทรศัพท์ ระบบเสียงตามสาย
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล

๘. ด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ เป็นข้อกำหนดระบบคุณภาพที่จำเป็นสำหรับการ
ทำงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อให้การดำเนินงานสุขศึกษาในโรงพยาบาลมีการบริหาร
จัดการที่ดี มีการจัดกระบวนการงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพอย่างเป็นระบบ ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ และเชื่อถือได้สอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทุกมาตรฐาน พัฒนาคุณภาพมุ่งเน้นการสร้างเสริม
สุขภาพทั้งในโรงพยาบาลและต่อเนื่องไปถึงชุมชน ครอบคลุมในเรื่องปัจจัยนำเข้าทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน
กระบวนการผลิต และผลลัพธ์เหมาะสมกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และระดับการให้บริการ

๙. ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ดำเนินการตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พรบ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ รวมทั้ง
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการคุ้มครองและการจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑
และที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงจากการเชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วย
โครงสร้างและบทบาท ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความเสี่ยงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการศักยภาพของทรัพยากรในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการห้อง Data Center

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอดิศักดิ์ งามขจรวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอัญญารักษ์ปัตตานี